



CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VỚI VAI TRÒ CHĂM LO ĐỜI SỐNG, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ThS. Đoàn Đình Duẩn

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD Đắk Lắk

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 62 công đoàn cơ sở với 4.917 cán bộ, đoàn viên công đoàn, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 59,5%. Cùng với sự nỗ lực của toàn ngành Giáo dục thì Công đoàn ngành luôn quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ, viên chức và người lao động, thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho mỗi đoàn viên rèn luyện, phấn đấu góp phần nâng cao hiệu quả trong sự nghiệp trồng người.

Là một trong ba chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn; việc chăm lo đến đời sống và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho cán bộ nhà giáo và người lao động là việc làm thường xuyên, có hiệu quả để công đoàn thực sự là chỗ dựa cho tinh thần cho đoàn viên giúp họ tháo gỡ những khó khăn, vượt qua mọi trở ngại trong đời sống cũng như trong công tác.

Trong năm học 2017 - 2018, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục đã phối hợp với Lãnh đạo Ngành và các Liên đoàn lao động cấp huyện chỉ

đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành và của Công đoàn đạt được những thành tích đáng tự hào. Đó là đã chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Công tác hỗ trợ, trợ cấp, thăm hỏi, xây dựng “Quỹ mái ấm công đoàn”, “Quỹ đoàn kết tương trợ”, “Quỹ giúp đồng nghiệp”, “Quỹ vì phụ nữ nghèo”, tặng quà cho cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết, thăm bộ đội biên giới... Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công đoàn ngành đã trực tiếp hỗ trợ được 93 suất quà cho nhà giáo và người

lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 31.300.000 đồng, thăm và chúc Tết Bộ đội Biên phòng với phần quà 15 triệu đồng từ nguồn đóng góp từ các đơn vị. Quỹ mái ấm công đoàn năm 2017 - 2018, thu được 192 triệu đồng; hỗ trợ xây 03 nhà mái ấm công đoàn trong các công đoàn cơ sở trực thuộc (mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng). Nhận 500 triệu đồng từ Công đoàn Giáo dục Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà công vụ tại trường Tiểu học La Văn Cầu, huyện M'Đrăk; Công đoàn Văn phòng Bộ GD&ĐT hỗ trợ xây dựng 02





☞ nhà mái ấm công đoàn tại huyện Krông Pắc trị giá mỗi căn 50 triệu đồng.

Ngoài ra việc vận động đóng góp xây dựng các loại quỹ phục vụ cho công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện được các công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Công đoàn ngành đã vận động và nhận từ các công đoàn cơ sở ủng hộ bảo lụt Tây Bắc, miền Trung được 344.668.000 đồng. Đã xét nâng lương theo định kỳ nghiêm túc, đúng đối tượng, nâng lương trước thời hạn được 272 giáo viên ở các đơn vị trực thuộc trong năm 2017; Công đoàn Ngành giáo dục đã tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 132 cán bộ công đoàn sau Đại hội XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về nghiệp vụ công đoàn, công tác Thanh tra nhân dân, công tác UBKT, chế độ BHXH, BHYT, Công tác tài chính, công tác nữ công; Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị ngoài công lập đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ về lương, các khoản thu khác; tổ chức tọa đàm, tham gia các cuộc thi do ngành và địa phương phát động để nâng cao nhận thức về pháp luật.

Nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên Công đoàn, Ban chấp hành các công



đoàn cơ sở đã tổ chức vay vốn từ nguồn quỹ Công đoàn như: quỹ "Vì nữ công nhân lao động nghèo", "Quỹ đoàn kết tương trợ"... Công đoàn cơ sở thường xuyên thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, thai sản, việc hiếu, việc hỷ và những gia đình gặp hoạn nạn khó khăn...

Chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ, nhà giáo và người lao động luôn là một trong những chức năng quan trọng nhất, xuyên suốt nhất của quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn. Do đó, Công đoàn ngành giáo dục phải thực sự vì nhà giáo và người lao động.

Thời gian tới Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn vững mạnh, nhất là chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; để phấn đấu xây dựng công đoàn vững mạnh, là địa chỉ tin cậy cho mỗi đoàn viên công đoàn ■

(Ảnh trong bài viết do tác giả cung cấp)

